



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 67 /2544

วันที่ 4 ตุลาคม 2544

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน ระหว่างสถาบันการเงินของรัฐกับ บสย.

กระทรวงการคลังจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับสถาบันการเงินของรัฐ 5 แห่ง เพื่อร่วมมือสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี บสย. ค้ำประกันในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน

นายสตีลย์ ลิมพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ กระทรวงการคลังได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับสถาบันการเงินของรัฐ 5 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs โดยการรับความเสี่ยงร่วมกัน ทั้งนี้ มีบันทึกข้อตกลงที่ลงนามทั้งสิ้น 5 ฉบับ ประกอบด้วย

1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
4. บมจ. ธนาคารศรีนคร กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
5. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สำหรับบันทึกข้อตกลงที่ได้มีการลงนามกันในวันนี้เป็นผลมาจากการที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการให้ บสย. ขยายการค้ำประกันสินเชื่อด้วยการปรับระบบการค้ำประกันจากวิธีการเดิมที่ให้การค้ำประกันเป็นรายๆ เป็นการค้ำประกันสินเชื่อทั้งรายสาขาการผลิตตามสัดส่วนการค้ำประกันที่ตกลงกันในลักษณะร่วมรับความเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงร่วมกัน เพื่อเป็นการรับประกันความเสี่ยงต่อจากสถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อใหม่ตามรายสาขาการผลิตแก่ SMEs โดย บสย. จะค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่ดีและมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามรายสาขาการผลิต ในสัดส่วนการค้ำประกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อรวมและสูงสุดไม่เกินรายละ 40 ล้านบาท

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ SMEs ในอันที่จะได้รับสินเชื่อในจำนวนที่ต้องการเพื่อไปลงทุนดำเนินกิจการและช่วยให้สถาบันการเงินของรัฐมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อใหม่แก่ SMEs ทั้งยังทำให้สามารถขยายฐานสินเชื่อ SMEs ได้มากขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งนั้น ยังเป็นการร่วมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย